

Trao giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2023

21:09 14/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 14/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).



Lễ trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Qua 4 lần tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk ngày càng nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí. Tham gia Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2023 có 88 tác phẩm với 183 bài viết hoặc kỳ phát, ảnh báo chí đã qua vòng tuyển chọn từ các chi hội nhà báo, đơn vị báo chí.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú cho biết, các tác phẩm tham dự Giải đã phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, cảnh tỉnh, dự báo, dự đoán, thể hiện tính nhân văn tích cực, truyền cảm

húng, tạo sức lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác xã hội từ thiện cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững các mặt hàng nông sản của tỉnh.

Tại buổi lễ, Hội đồng Giải đã trao 3 giải A, 8 giải B, 19 giải C và 25 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, từ các tác phẩm dự thi cho thấy tinh thần trách nhiệm của những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã luôn bám sát thực tiễn, cơ sở, phản ánh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến, cách làm năng động của cán bộ, đảng viên và người dân lao động được báo chí phản ánh kịp thời để nhân rộng... Qua đó, hình ảnh về con người, quê hương Đắk Lắk đã được khắc sâu, in đậm trong lòng công chúng.

Trong không khí sôi nổi của quân và dân 49 dân tộc đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát động Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-bao-chi-tinh-dak-lak-nam-2023>